



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ร พ๑๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ถนนวิวิธสุการ อ.เมืองฯ จ.จันทบุรี ๔๙๐๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒, โรงเรียนนาแพงโคกน้ำสร้างและโรงเรียนสามขามิตรภาพที่ ๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัวยุทธศาสตร์ศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายที่กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีต่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนนำผลงานไปนำเสนอในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรงค์ ไล่แก้ว)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐๔๒ ๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๒๕

โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๒ ๒๘๔

รายละเอียดการคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เขตตรวจราชการที่ 11
 เพื่อนำเสนอในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน(symposium)โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เขตตรวจราชการที่ 11 ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม	จำนวน ที่ส่งคัดเลือก	ชื่อตัวแทน สพพ.	วัน/เดือน/ปี
1.โครงการพัฒนาจริยคุณระดับประถมศึกษา	1	ร.ร.นาคำน้อย 2	
2.โครงการพัฒนาจริยคุณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	1	ร.ร.บ้านสามขามิตรภาพที่ 3	
3.โครงการพัฒนาจริยคุณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		***ไม่มีโครงการระดับนี้***	คัดเลือกระดับโชนครพนม-มุกดาหาร วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
5.การผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์สร้างคนดีของครู	1	ร.ร.บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง	ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนครพนม